

มติคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๑ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

วาระ ๓.๑ การปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

มติที่ประชุม

รับทราบการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติใหม่ เพื่อสร้างความชัดเจนในขอบเขตภารกิจและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น โดยอยู่ระหว่างดำเนินการทดลองใช้ควบคู่กับการนำเสนอเพื่อขอปรับปรุงโครงสร้างตามกระบวนการที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกำหนด และจะประกาศใช้ต่อไป ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตเพื่อพิจารณาดำเนินการด้วย

วาระ ๓.๒ โครงการความร่วมมือกับ Instrument of Nuclear Safety Cooperation ของ EU เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพของการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู

มติที่ประชุม

รับทราบตามที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รายงานการจัดทำข้อเสนอโครงการต่อ INSC ในหัวข้อ “Enhancing the capacity and effectiveness of the regulatory body and developing waste management strategy” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือแบบทวิภาคีระหว่าง INSC กับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานกำกับดูแล พร้อมทั้งสร้างแนวทาง การกำกับดูแล และจัดการกากกัมมันตรังสี ในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินโครงการ ๓ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐

วาระ ๓.๓ เครือข่ายความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy : ASEANTOM)

มติที่ประชุม

รับทราบตามที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โดย ASEANTOM ได้มีการประชุมประจำปี ๒ ครั้ง เพื่อวางแผนดำเนินงานและรายงานการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และรังสีในประเทศอาเซียน จำนวน ๓ ครั้ง

รวมถึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน (Steering Committee for ASEANTOM) เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ พร้อมกรอบการดำเนินงานระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และประเทศ และวางแผนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการตรวจวัดและฐานข้อมูลทางรังสีในสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการดำเนินโครงการ Regional cooperation project concept in south east to support regional environmental radioactivity database & nuclear emergency preparedness and response ที่ได้รับความช่วยเหลือจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อแสดงจุดยืนของประชาคมอาเซียนในการใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติเท่านั้น

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

วาระ ๔.๑ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

วาระ ๔.๑.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและกำกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ

มติที่ประชุม

รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและกำกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ ตามคำสั่งคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘

วาระ ๔.๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ (เพิ่มเติม)

มติที่ประชุม

รับทราบการแต่งตั้ง รศ.พล.ต.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู เป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี และ รศ.นเรศร์ จันทน์ขาว เป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ ตามคำสั่งคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่ ๒/๒๕๕๘ และ ๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ตามลำดับ

**วาระ ๔.๑.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม เร่งรัด การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่..) พ.ศ.**

มติที่ประชุม

รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม เร่งรัด การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อ
สันติ (ฉบับที่..) พ.ศ. เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งที่ ๑๓๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงนามแล้ว และคณะกรรมการดังกล่าว ได้จัดประชุมครั้งแรกขึ้น เมื่อวันที่ ๑๒
มกราคม ๒๕๕๘

วาระ ๔.๑.๔ การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่..) พ.ศ.

มติที่ประชุม

รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานซึ่งปัจจุบันสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการฯ (คณะที่ ๕) ได้ร่วมกันยกร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเสร็จสิ้นทั้งฉบับและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ และคณะกรรมการได้พิจารณาปรับร่างดังกล่าวเสร็จสิ้นไปบางส่วนแล้ว

ทั้งนี้ประธานให้ข้อคิดเห็นว่า หากกฎหมายดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกา
แล้ว ให้คณะกรรมการติดตาม เร่งรัด การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ...
เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานต่อสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค และสร้างโอกาส
เกี่ยวกับการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ก่อนนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา

วาระ ๔.๑.๕ โครงการอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี

มติที่ประชุม

รับทราบตามที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณจากเดิม ๔๔๘,
๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) เป็น ๕๔๐,๔๔๑,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยสี่สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่ง
พันล้านบาทถ้วน) และขอขยายเวลาโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีซึ่งกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองได้ออกแบบอาคารดังกล่าวตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้านนิวเคลียร์และรังสีจากประเทศ
ฟินแลนด์ (Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety) โดยขอผูกพันงบประมาณไปจนถึงปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรี (ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์) ได้ลงนามเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อ
เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไป

**วาระ ๔.๑.๖ สัญญาก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ระหว่างบริษัท เจนเนอร์ล อะตอมมิกส์
จำกัด กับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)**

มติที่ประชุม

รับทราบความคืบหน้าการดำเนินคดีตามสัญญาที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการโอนทรัพย์สิน หนี้สิน

ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ไปเป็นของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามที่ ผศ.ดร. สมพร จงคำ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รายงาน

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

วาระ ๕.๑ ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

มติที่ประชุม

เห็นชอบระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติทั้ง ๔ ระเบียบ ได้แก่

๑. ระเบียบที่ออกตามความในกฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาตและการดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน ๓ ระเบียบ ดังนี้

๑.๑ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยอายุใบอนุญาตเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู พ.ศ. ...

๑.๒ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยสำหรับการใช้เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย พ.ศ. ...

๑.๓ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยการควบคุมความปลอดภัยทางรังสีสำหรับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย พ.ศ. ...

๒. ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ จำนวน ๑ ระเบียบ คือ

๒.๑ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยแบบใบอนุญาตผลิตมิวไวน์ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู พ.ศ. ...

และให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อสังเกตดังนี้

๑. ระบุเงื่อนไขเรื่องการตรวจสอบเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู ทุก ๒๐ ปี ใน (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยอายุใบอนุญาตเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู พ.ศ.

๒. นิยามคำจำกัดความเพิ่มเติมให้ครอบคลุมถึงเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัย และผลิตสารกัมมันตรังสีเพื่อใช้ในการรักษาด้วย เพื่อรองรับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยที่ใช้ในการรักษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในอนาคต ใน (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยการปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยสำหรับการใช้เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย พ.ศ.

๓. ตรวจสอบการอ้างอิงกฎหมายที่ให้อำนาจในการออกระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ในประเด็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี ตามมาตรา ๔ และ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔

ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระ ๖.๑ การพิจารณาการออกใบอนุญาต

๖.๑.๑ เครื่องกำเนิดรังสี

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบการออกใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการฯ แล้ว โดยเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติใช้ดุลยพินิจในการออกใบอนุญาต และนำมาให้ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติเพื่อให้สัตยาบันในภายหลัง จำนวน ๒๐๐ ฉบับ

๒. เห็นชอบการออกใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการฯ จำนวน ๔๒ ฉบับ

๖.๑.๒ วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว โดยเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติใช้ดุลยพินิจในการออก ใบอนุญาต และนำมาให้คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติเพื่อให้สัตยาบันในภายหลัง จำนวน ๓๗๙ ฉบับ

๒. เห็นชอบการออกใบอนุญาต และการยกเลิกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ จำนวน ๓๓ ฉบับ

วาระ ๖.๒ (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้าม ทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์และคณะกรรมการเตรียมการสำหรับองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้าม ทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ...

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบ (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้าม ทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์และคณะกรรมการเตรียมการสำหรับองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลอง นิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้แก้ไขปรับปรุงและพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง กฎหมายฉบับดังกล่าวและ (ร่าง) พระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ผ่านการทำประชาพิจารณ์แล้ว จำนวน ๔ ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดมหาสารคาม

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดพังงา

๒. ประธานกรรมการ และ รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ: ให้ข้อสังเกตว่า ควรเพิ่มคำจำกัดความใน นิยามของ “การห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์” และระบุคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากต้นฉบับกฎหมาย ต่างประเทศกำกับไว้ เพื่อความชัดเจนในการตีความ

๓. ให้ดำเนินการเรื่องการให้สัตยาบันควบคู่ไปกับการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) พระราชบัญญัติ พลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ.

วาระ ๖.๓ (ร่าง) พระราชบัญญัติปราบปรามการก่อการร้ายโดยใช้นิวเคลียร์ พ.ศ. ...

มติที่ประชุม

มอบหมายให้ รศ.ดร.ธวัช ชิตตระกูล และ รศ.นเรศร์ จันทร์ขาว พิจารณาตรวจสอบเรื่อง บทนิยามศัพท์และมาตราอื่นๆ ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติปราบปรามการก่อการร้ายโดยใช้นิวเคลียร์ พ.ศ. ... อีกครั้งหนึ่ง และนำเสนอเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไป

วาระ ๖.๔ การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติจำนวน ๔ คณะ ดังนี้

- ๖.๔.๑ คณะอนุกรรมการพลังงานปรมาณูในกิจการแพทย์
- ๖.๔.๒ คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพรังสีรักษา
- ๖.๔.๓ คณะอนุกรรมการพลังงานปรมาณูด้านอาหารและโภชนาการ
- ๖.๔.๔ คณะอนุกรรมการพลังงานปรมาณูในกิจการเกษตร

มติที่ประชุม

เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ทั้ง ๔ คณะ

วาระ ๖.๕ การยุบคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการด้านฐานข้อมูลการใช้พลังงานปรมาณูในกิจการแพทย์

มติที่ประชุม

เห็นชอบการยุบคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการด้านฐานข้อมูลการใช้พลังงานปรมาณูในกิจการแพทย์ ตามคำสั่งคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่ ๙/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เนื่องจากปัจจุบันงานด้านการเก็บข้อมูลของ UNSCEAR ได้มารวมอยู่ในคณะกรรมการพลังงานปรมาณูในกิจการแพทย์แล้ว และคณะกรรมการดังกล่าวไม่มีการจัดประชุมมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๒

ระเบียบวาระที่ ๗ : เรื่องอื่นๆ

วาระ ๗.๑ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูในกิจการแพทย์

มติที่ประชุม

๑. รับทราบ
๒. ให้เพิ่มเติมข้อมูลในประเด็นความเสี่ยงจากอันตรายทางด้านรังสี อันเกิดจากการใช้เครื่องมือ

หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการวินิจฉัยรักษาโรค) PET/CT scan ทั้งในส่วนของผู้ที่ทำการวินิจฉัยรักษาโรคและ ผู้รับการรักษา สำหรับประโยชน์ของการใช้งานของเครื่องมือเป็นส่วนประกอบเพิ่มเติม นอกจากนี้ ควรมีข้อมูลประกอบ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งนักฟิสิกส์การแพทย์ ที่คณะอนุกรรมการพลังงานปรมาณูในกิจการ แพทย์เสนอด้วย

๓. ให้นำเสนอในการประชุมในครั้งต่อไป

วาระ ๗.๒ การขอใช้พื้นที่เฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี RN ๖๕ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน

มติที่ประชุม

รับทราบตามที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และกระทรวงการต่างประเทศ มีหนังสือถึงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อขอใช้พื้นที่เฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี RN ๖๕ ที่วิทยาเขตกำแพงแสน ตาม โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศกับคณะกรรมาธิการเตรียมการสำหรับสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลอง นิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย) เครื่องมือต่างๆ ที่จะนำมาติดตั้งในประเทศไทย ได้ เตรียมการรออนส่งที่ท่าเรือประเทศฝรั่งเศสนานมาแล้ว และมีกำหนดส่งมาติดตั้งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในช่วงเดือนมกราคมนี้ แต่ประสบปัญหาเรื่องพื้นที่ก่อสร้างสถานี ทั้งนี้ได้ติดตามความ คืบหน้าเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีความคืบหน้า

วาระ ๗.๓ การดำเนินคดีระหว่างบริษัทเจเนอรัล อะตอมมิกส์ จำกัด กับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

มติที่ประชุม

ให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับทราบความก้าวหน้าของคดีและเสนอแนะการดำเนินคดีที่อยู่ใน ระหว่างการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ระหว่างบริษัท เจเนอรัล อะตอมมิกส์ จำกัด กับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติและสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมอบหมาย ให้นายชาติ สุวรรณ เป็น ประธานคณะทำงาน โดยมี ดร.กอบร กฤตยาภิรม และ ดร.ชวินท์ ธรรมนันท์กุล เป็นคณะทำงานร่วมด้วย
